

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระพล ยศธิพานา	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่	วีระพล ยศธิพานา	
๒	นางอมร แก้วหาดี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่	อมร แก้วหาดี	
๓	นายบุญจันทร์ ประวิสารัตน์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	บุญจันทร์ ประวิสารัตน์	
๔	นายฉวี สীবัวอ่อน	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ฉวี สীবัวอ่อน	
๕	นายอุทัย ไต้ชมภู	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	อุทัย ไต้ชมภู	
๖	นายสิน พิมพ์ประเสริฐ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สิน พิมพ์ประเสริฐ	
๗	นายพิมพ์ น้อยสุวรรณ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิมพ์ น้อยสุวรรณ	
๘	นายสงวน มองเพชร	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สงวน มองเพชร	
๙	นายเมธิชัย บุญโนรัตน์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เมธิชัย บุญโนรัตน์	
๑๐	นายทศพร นามมูลตรี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ทศพร นามมูลตรี	
๑๑	นางนุชฎาพร บัวทองสิงห์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	นุชฎาพร บัวทองสิงห์	
๑๒	นายปัญญา บุญเกิด	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	ปัญญา บุญเกิด	
๑๓	นายประกิจ งามสันเทียะ	เลขานุการสภาฯ	ประกิจ งามสันเทียะ	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายอภิชาติ พาราศรี	นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่	อภิชาติ พาราศรี	
๒	นายเกียรติพิภพ สมพิทักษ์	รองนายกเทศมนตรีฯ	เกียรติพิภพ สมพิทักษ์	
๓	นายคำจันทร์ พลخال	รองนายกเทศมนตรีฯ	คำจันทร์ พลخال	
๔	นายประยูร เจนการ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	ประยูร เจนการ	
๕	นางวิไลวรรณ บุญบุตร	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	วิไลวรรณ บุญบุตร	
๖	นายยุทธศาสตร์ กระพี้สตัย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ	ยุทธศาสตร์ กระพี้สตัย	
๗	นางญดา ชวนไชยสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ญดา ชวนไชยสิทธิ์	
๘	นายเมธา รอดขันเมือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เมธา รอดขันเมือง	
๙	พ.จ.อ.เสรี สุขศาลา	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	เสรี สุขศาลา	
๑๐	นายปภักร จันทะโพธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ปภักร จันทะโพธิ์	
๑๑	นายราชวัตร ศรีสม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ราชวัตร ศรีสม	
๑๒	น.ส.อรอุมา นามมนตรี	นิติกรปฏิบัติการ	อรอุมา นามมนตรี	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครบองค์ประชุมและได้เวลานัดประชุม นายประกิจ งามสันเทียะ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมและกราบเรียนเชิญท่านวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยกระผมจะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

เรียนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการนี้กระผมจะขอให้เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบครับ ขอเชิญเลขาสภาฯ ครับ

นายประกิจ งามสันเทียะ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านครับ กระผมขออ่านรายละเอียดการเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ครับ (รายละเอียดตามประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

สำหรับการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับรายละเอียดกระผมจะขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ดำเนินการต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายประกิจ งามสันเทียะ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี คณะท่านผู้บริหาร ตามที่สภาฯ ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วนั้น ทั้งนี้กระผมได้เชิญคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมมาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ ในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น กระผมจะขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านดูไปที่ละหน้าครับ ว่ามีข้อความหรือข้อผิดพลาดการแก้ไขหรือไม่ ถ้าหากไม่มีท่านใดขอแก้ไข กระผมขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบต่อไปครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

มีท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ กระทบขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ
ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายอภิชาติ พาราศรี
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตามที่
กระทบได้เสนอญัตติ ๒ เรื่อง ได้แก่ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และ ร่าง
เทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ในส่วนรายละเอียดกระทบจะ
ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ

นางญดา ชวนไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันขอ
แจ้งรายละเอียดการโอนเพิ่ม โอนลด ดังต่อไปนี้ค่ะ **(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)**
ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงการโอนเพื่อจัดซื้อฟุ้งข้างมอเตอร์ไซค์ครับ

นายเมธา รอดขันเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กระทบ
ขอนำเรียนเกี่ยวกับฟุ้งข้าง เนื่องจากรถยนต์ ๔ ประตูของกองช่างมีการชำรุดใช้งานไม่ได้
จึงมีความจำเป็นต้องซื้อฟุ้งข้างมาประกอบกับมอเตอร์ไซค์ของกองช่าง เพื่อใช้ในงานซ่อม
ประปาที่ต้องขนวัสดุเมื่อต้องออกปฏิบัติหน้าที่ครับ ขอขอบคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ หากไม่มี กระทบขอเรียนเชิญเลขาธิการฯ ชี้แจงราย
ละเอียดการโอนเงินจัดซื้อรถกู้ชีพคันใหม่ ขอเชิญครับ

นายประกิจ งามสันเทียะ
เลขาธิการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สำหรับ
รถกู้ชีพที่เราได้จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ข้อ
๘.๗ ครับ **(รายละเอียดพร้อมรูปภาพตัวอย่างตามเอกสารแนบ ๒)**

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

ในการนี้กระทบขอเรียนเชิญนิติกร ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับสภาฯ ได้รับทราบครับ
ขอเชิญครับ

น.ส.อรอุมา นามมนตรี
นิติกร

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึง
ขอเรียนต่อที่ประชุมได้รับทราบค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายสงวน มองเพชร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ กระทบนายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ กระทบขอ
สอบถามว่าตามที่เราได้มีการโอนงบประมาณออกจากโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับ
ศพด. ทั้ง ๕ ศูนย์ กระทบเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเกรงว่าถ้าไม่ดำเนินการติดตั้งวงจรปิด

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	จะเกิดเหตุอันไม่ปลอดภัยต่อเด็กใน ศพด. ตลอดจนเกิดการลักขโมย จึงขอสอบถามว่า จะมีการตั้งงบประมาณในโครงการดังกล่าวไว้อีกหรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ ในส่วนนี้กระผมจะขอให้ทางผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงครับ ขอเรียนเชิญครับ
นางญดา ชวนไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง	เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสงวน มงคลเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สำหรับกล้องวงจรปิดของ ศพด. นั้นมีติดตั้งอยู่แล้วค่ะ ถ้าหากเงินเหลือจ่ายจากการโอนก็จะทำการโอนกลับมาเพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด ถ้าหากงบบฯ หมดก็จะทำการตั้งงบประมาณใหม่ในปีถัดไปค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
นายพิมพา น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการครับ กระผมนายพิมพา น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอสอบถามการโอนงบบฯ ออกจากการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน ผมเกรงว่างบประมาณขยายเขตไฟฟ้าอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ ขอขอบคุณครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ในส่วนนี้กระผมจะขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายเมธา รอดชื่นเมือง ผู้อำนวยการกองช่าง	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านพิมพา น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กระผมได้ร่วมออกสำรวจขยายเขตไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วครับ และการไฟฟ้าจะให้การอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าด้วยงบของการไฟฟ้าเอง เบื้องต้นสำรวจได้จำนวน ๒ สาย สายละ ๕๕๐ เมตร การอุดหนุนงบบฯ อุดหนุนให้หลังละ ๗๕,๐๐๐ บาท ครับ ขอขอบคุณครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ ที่ประชุม	ถ้าหากไม่มีท่านใดสอบถามแล้ว กระผมจะขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณดังกล่าว สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โปรตยกมือครับ มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

๔.๒ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	สำหรับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร กระผมขอให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายยุทธศาสตร์ กระพี้สัจย์ หัวหน้าสำนักปลัด	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการครับ ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๓๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสีย โดยได้ออกร่างเทศบัญญัติเรื่องดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาต่อไปครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ในส่วนนี้กระผมจะขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายประจักษ์ งามสันเทียะ เลขานุการสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามารถระมัดระวังได้ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถระมัดระวังไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ในอันดับแรกจึงเป็นการให้ท่านประธานขอมติแห่งการรับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวครับ ขอเรียนเชิญท่านประธานดำเนินการต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ขอเรียนเชิญครับ

นายสงวน มองเพชร
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เห็นว่าถ้าบังคับใช้เทศบัญญัติดังกล่าวเป็นการทั่วไปกับประชาชนนั้น ผมเกรงว่าจะมีผลกระทบอื่นๆ ตามมา เพราะเรายังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับน้ำเสียอย่างเพียงพอ เนื่องจากบริบทพื้นที่ตำบลของเราเป็นบริบทแบบชนบทซึ่งแตกต่างจากบริบทเมืองที่ความพร้อมทุกด้าน จึงอยากให้การศึกษเพิ่มเติมไปสักระยะก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

นายพิมพา น้อยสุวรรณ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายพิมพา น้อยสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กระผมเห็นว่าบริบทตำบลเรายังเป็นชนบท มีรายละเอียดที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งต้องใช้รองรับกับการทำบ่อดักไขมัน ซึ่งยังไม่มีความพร้อมในเรื่องบังคับใช้ดังกล่าว จึงอยากให้มีการศึกษาเพิ่มเติมไปสักระยะก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

ในส่วนนี้กระผมจะขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงทำความเข้าใจต่อที่ประชุมครับ

นายเมธา รอดชื่นเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการครับ ขอเรียนว่าตาม พรบ.ควบคุมอาคาร บังคับให้บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ ที่ขออนุญาตก่อสร้างในระหว่างที่กฎหมายนี้บังคับใช้กำหนดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย แต่สำหรับบ่อดักไขมันนั้นยังไม่มีมีการบังคับ แต่กระผมเห็นว่าถ้าหากมีบ่อดักไขมันก็จะเป็นการดี เพราะเป็นการควบคุมสภาพน้ำที่ปล่อยลงรางระบายน้ำ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แต่ละแห่งด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายวีระพล ยศธิพานา
ประธานสภาฯ

ขอเชิญทางนิติกรชี้แจงทำความเข้าใจต่อที่ประชุมครับ

น.ส.อรอุมา นามมนตรี
นิติกร

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการคะ ตาม พรบ.เทศบาล ๒๔๙๖ มาตรา ๔ และพรบ.สาธารณสุขปี ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น การติดตั้งบ่อดักไขมันจึงใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวคะ ถ้าหากที่ประชุมมีข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่จะตามมา จึงอยากขอเสนอให้มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อขอความคิดเห็นจากหลายฝ่ายคะ เพราะบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งลักษณะและการใช้งานไม่เหมือนกันคะ ขอขอบคุณคะ

นายประจักษ์ งามสันเทียะ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

เลขานุการสภาฯ	ตามร่างเทศบัญญัตินี้ ในข้อที่ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท ซึ่งพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ สามารถยกเว้นได้เป็นบางกรณี เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่แบบชนบทครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงทำความเข้าใจต่อที่ประชุมครับ
นายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรี	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ทำการชี้แจงก่อนหน้า ร่างเทศบัญญัติได้ให้คำนิยาม “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ มีอำนาจในการบังคับใช้เทศบัญญัตินี้ ดังนั้น บ้านเรือนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ อาจจะไม่มีการบังคับใช้ที่เข้มงวดและอาจจะบังคับใช้เฉพาะการอาคารพาณิชย์หรือห้างร้านค้าเท่านั้น
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ขอเชิญทางผอ.กองคลังชี้แจงทำความเข้าใจต่อที่ประชุมครับ
นางญดา ชวนไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันเห็นด้วยกับที่ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงข้างต้นค่ะ เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่เริ่มมีห้างร้านค้าเข้ามาตั้งกิจการมากมาย ทางเทศบาลจึงควรมีเทศบัญญัติไว้ควบคุมให้เกิดความเหมาะสมค่ะ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	เชิญท่านสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สอบถามข้อสงสัยครับ
นายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ กระผมเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวครับ แต่ข้อกังวลของกระผมคือ เมื่อติดตั้งบ่อดักไขมันแล้วจะนำน้ำเสียเหล่านั้นไปทิ้งที่ไหนครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ขอเชิญทางนายกเทศมนตรีชี้แจงทำความเข้าใจต่อที่ประชุมครับ
นายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรี	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อตอบข้อสงสัยของนายสงวน มองเพชร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ โดยเรามีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือ เมื่อพักน้ำเสียจากบ่อดักไขมันแล้ว จะถูกส่งต่อไปที่บ่อดักเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป นอกจากนี้บริบทแต่ละสถานที่ก็มีความแตกต่างกันเช่น ในเมืองมีความต้องการพื้นที่สีเขียว แต่ในขณะที่พื้นที่ชนบทอย่างเทศบาลของเราต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนคอนกรีต อย่างไรก็ตามตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ กระผมยังไม่เคยออกไปบังคับใช้เทศบัญญัติกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอย่างเข้มงวด อีกทั้งเทศบัญญัตินี้ออกมาเพื่อมุ่งเน้นป้องกันการกระทำผิด มิใช่การบรรเทาความเสียหาย ขอขอบคุณครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ถ้าหากไม่มีท่านใดสอบถามแล้ว กระผมจะขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ ที่ประชุม	วาระที่ ๒ เป็นวาระการแปรญัตติเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย มีสมาชิกสภาท่านใดจะทำการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ไม่มีสมาชิกสภาฯ ทำการแปรญัตติ
ที่ประชุม	เมื่อสมาชิกสภาฯ ไม่มีการแปรญัตติเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร กระผมจึงขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติเดิม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
	มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
	ไม่เห็นชอบ - เสียง
	งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามร่างเดิม

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	วาระที่ ๓ เป็นวาระการตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ เห็นว่าเป็นการสมควรแก่การตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ขอให้ท่านโปรดยกมือครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
	ไม่เห็นชอบ - เสียง
	งดออกเสียง ๑ เสียง

สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

๕.๑ การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาจากวาตภัย

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ขอเชิญท่านสิน พิมพ์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ชี้แจงข้อหารือต่อที่ประชุมครับ
นายสิน พิมพ์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสิน พิมพ์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ช่วงฤดูนี้เกิดลมกระโชกแรงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก อยากสอบถามว่าทางเทศบาลมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากวาตภัยอย่างไรบ้างครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ขอเชิญท่านยุทธศาสตร์ กระพีส์ตัย หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงต่อที่ประชุมครับ
นายยุทธศาสตร์ กระพีส์ตัย หัวหน้าสำนักปลัด	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการครับ ทางเทศบาลมีมาตรการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วครับ โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ของอำเภอด้วยครับ
นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้เข้าใจครับ ท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มี กระผมขอให้ที่ประชุมไปที่หัวข้อต่อไปครับ

๕.๒ ปัญหาถึงขยะของชุมชนบ้านหนองบัวแดงหมู่ที่ ๔ และปัญหาการขอใช้เลื่อยตัดต้นไม้

นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ	ขอเชิญท่านนุชฎาพร บัวทองสิงห์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ชี้แจงข้อหารือต่อที่ประชุมครับ
----------------------------------	---

- นางนุชฎาพร บัวทองสิงห์ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนางนุชฎาพร บัวทองสิงห์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ประเด็น สมาชิกสภาฯ เขต ๒ แรกจากการที่ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวแดง โดยชาวบ้าน ประสบปัญหาถึงขยะขำรุด ทั้งได้ทำเรื่องขอความช่วยเหลือเข้ามายังเทศบาลตำบลหนองไผ่ หลายรอบแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข และประเด็นที่สองต่อจากเรื่องที่ท่านสิน พิมพ์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กล่าวว่าช่วงฤดูนี้ประชาชนประสบปัญหาจากวาตภัย จึงอยากขอสอบถามเรื่องเลื่อยตัดไม้ขนาดใหญ่ของเทศบาล ว่าได้ทำการจัดซื้อแล้วหรือไม่ ทั้งขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลช่วยลงพื้นที่ไปตัดต้นไม้ที่เสี่ยงจะเกิดอันตรายต่อ ประชาชนด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
- นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นนี้ครับ
- นายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการครับ ประเด็น แรกเรื่องปัญหาถึงขยะของประชาชนหมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวแดง กระผมได้ทำการกำชับ ผอ. กองต่าง ๆ ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วครับ ส่วนประเด็นที่สอง เรื่องเลื่อยตัดต้นไม้ กระผมไม่ได้นั่ง นอนใจ โดยกระผมได้ใช้ทรัพย์สินส่วนตัวของกระผมซื้อเลื่อยขนาดใหญ่มาให้กับทางเทศบาล ตำบลหนองไผ่เอาไว้ใช้ดำเนินการก่อนแล้วครับ จำนวน ๒ เครื่อง แต่ในการจัดซื้อเลื่อยของ ส่วนกลางเพื่อเป็นไปตามระเบียบยังต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสักกระยะครับ
- นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ ขอบคุณนายกเทศมนตรีที่ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ ท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มี กระผมขอให้ที่ประชุมไปที่หัวข้อต่อไปครับ
- ๕.๓ เรียนเชิญฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าหน่วยงานราชการเข้าร่วม ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**
- นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ ขอเชิญนายปลัดกร จันทะโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แจ้งต่อที่ประชุม ครับ
- นายปลัดกร จันทะโพธิ์ นักวิเคราะห์ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการครับ งาน วิชาการและแผนงาน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมนอกรอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และประชุมประชาคมในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้วยครับ โดยการประชุมดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับงบลงทุนจำนวน ๗ ล้านบาทของ เทศบาลตำบลหนองไผ่ ครับ ขอบพระคุณครับ
- นายวีระพล ยศธิพานา ประธานสภาฯ ขอบคุณนายปลัดกร จันทะโพธิ์ ที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบครับ มีท่านใดมีข้อสงสัยประเด็น ใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การ ดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวังว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือในครั้ง ต่อไป กระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ประกิจ งามสันเทียะ ผู้บันทึกการประชุม
(นายประกิจ งามสันเทียะ)
เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สงวน มองเพชร ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นาย สงวน มองเพชร)

(ลงชื่อ) สีน พิมพ์ประเสริฐ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นาย สีน พิมพ์ประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ทศพร นามมูลตรี เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นาย ทศพร นามมูลตรี)

(ลงชื่อ) วีระพล ยศธิพานา ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นาย วีระพล ยศธิพานา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่